

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาดเป็นต้นแบบการจัดการสาธารณสุขชายแดนระดับชาติ ระบบสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนและภาคีเป็นเจ้าของ สู้สังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน”

ต้นแบบการจัดการสาธารณสุขชายแดนระดับชาติ หมายถึง ระบบสุขภาพสร้างเศรษฐกิจ สร้างงาน อาชีพ รายได้แก่ประชาชน รองรับการเติบโตของจังหวัด รองรับการพัฒนาสังคมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ สังคม รองรับความมั่นคงที่ให้การดูแลภัยคุกคามทางสุขภาพจากแรงงานข้ามชาติ การดูแลผู้ป่วย ผู้เสียหายเสพติด การสาธารณสุขชายแดนที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบสุขภาพที่สนับสนุนการ รักษา ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบสุขภาพเข้มแข็งประชาชนและภาคีเป็นเจ้าของ หมายถึง ระบบที่มีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันทำให้เกิด สุขภาวะของประชาชนในชุมชน โดยความร่วมมือกันของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประชาสังคม ผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ องค์กรของชุมชน ครอบครัวและ ปัจเจก องค์กรด้านสุขภาพ ได้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ อสม. แพทย์พื้นบ้าน รวมถึง โรงเรียน วัด กองทุน สุขภาพตำบล ภาคเอกชน องค์กรเอกชน ฯลฯ

สังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน หมายถึง ประชาชนอำเภอคลองหาดในทุกกลุ่มวัยที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา มิใช่ปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั้น เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ได้แก่ ด้านร่างกายที่แข็งแรง ด้านจิตใจที่ดี เข้มแข็ง มีจิตพร้อมในการดำเนินชีวิต ด้านสังคมอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข และปัญญาความรู้ที่รู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความ มีประโยชน์และความมีโทษ ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้

พันธกิจ (Mission)

๑. จัดบริการสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครอง ผู้บริโภค อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและเข้าถึงการจัดการสุขภาพในระดับ ชุมชน ครัวเรือนและบุคคล
๒. พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพของอำเภอให้ภาคีทุกภาคส่วนในทุกระดับร่วมเป็นเจ้าของและร่วมกัน พัฒนาให้มีความยั่งยืนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมมาภิบาล
๓. เสริมสร้างความเป็นเลิศในการจัดการบริการสุขภาพของอำเภอให้มีความสมบูรณ์ตามแผนบริการ สุขภาพของกระทรวงและความต้องการทางสุขภาพของพื้นที่ พร้อมยกระดับระบบบริการสุขภาพของ อำเภอรองรับการเชื่อมโยงอำเภอกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

ค่านิยมองค์กร

“KLONG HAT: เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด”

KLONG HAT ย่อมาจาก

K = Knowledge (การมีองค์ความรู้ ตามสาขาวิชาชีพ)

L = Learning (มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี)

O = Obduracy (ความอดทน มีความเพียรในการทำงาน)

N = Network (เชื่อมโยงเครือข่าย/ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทำงานแบบบูรณาการ)

G = Good Governance (ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน)

H = Hospitality and Happiness (ให้บริการด้วยความอบอุ่นได้ใจ เอื้ออาทรและความสุข)

A = Accoutability (ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานและสาธารณะ)

T = Teamwork (ทำงานเป็นทีม สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ)

วัฒนธรรมองค์กร

ใฝ่หาความรู้

ยึดประโยชน์ส่วนรวม

ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจระบบอาวุโส

อยู่กันฉันท์พี่น้อง

กระทรวงสาธารณสุข

Retreat MOPH

VISION เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

MISSION พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

CORE VALUES!

Mastery **P**eople centered approach

Originality **H**umility

MOPH

เป้าหมาย

ประชาชนสุขภาพดี **เจ้าหน้าที่มีความสุข** **ระบบสุขภาพยั่งยืน**

M O P H

4